

TỔNG KẾT 10 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 19/3, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về khu vực phòng thủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại

biểu các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được bổ sung, hoàn thiện; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nông cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện được vận hành thông suốt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân được nâng lên, phát huy được sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng phòng thủ của đất nước được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị đã tập trung tham luận, làm rõ những kết quả đạt được; thống nhất phương hướng, giải pháp chủ yếu trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về khu vực phòng thủ đánh giá cao những bước tiến quan trọng, địa phương, đơn vị đạt được trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Để Nghị quyết tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết, tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị và tổ chức an ninh chính trị, đồng bộ Nghị quyết. Tập trung xây dựng

các khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực, lực lượng và thể trận, thực hiện được mục tiêu "làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh". Có kế sách "giữ nước từ khi nước còn chưa nguy", ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng, chống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các yếu tố bên trong có thể gây ra đột biến; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Sẵn sàng đánh thẳng chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc từng địa phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản nhất trí với 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề cập trong báo cáo; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp,

các ngành và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ trên không gian mạng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho các lực lượng sát với tình hình thế tế. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thể trận của khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, biển, đảo. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TẮT ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 19/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về quy hoạch khu đô thị phía Đông, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình (khu đô thị Hoàng Diệu). Dự họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà. Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Đông, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình (khu đô thị Hoàng Diệu). Đây là khu đô thị được xây dựng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các cơ quan của tỉnh và quy hoạch vị trí xây dựng cụm các

công trình trụ sở liên cơ quan của thành phố; đồng thời, tiến hành chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng (đặc biệt là dân cư ven đường Võ Nguyên Giáp) để phù hợp với quy hoạch kiến trúc khu vực; từ đó đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, thuận lợi trong quản lý, vận hành hệ thống cơ quan hành chính - chính trị của tỉnh cũng như của thành phố, tạo thành điểm nhấn trong quy hoạch chung thành phố Thái Bình. Khu đô thị Hoàng Diệu sẽ bao gồm các loại hình khác nhau của công trình dân cư như nhà liền kề, biệt thự, cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ và các tòa tháp công trình hỗn hợp; tất cả các đơn vị dân cư sẽ được hỗ trợ bởi các trường học mới và các tòa nhà công cộng mới với các dịch vụ cho cộng đồng mới. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, đơn vị tư vấn thiết kế đã xây dựng 2 phương án quy hoạch khu đô thị Hoàng Diệu để tỉnh nghiên cứu, xem xét và lựa chọn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý tưởng, chất lượng của quy hoạch, đã gắn kết được nét hiện đại với truyền thống văn hóa của tỉnh, chỉnh trang được khu dân cư hiện trạng. Do chưa đánh giá hết được những vấn đề khó khăn trong quá trình lập quy hoạch nên đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn nội dung mang tính khả thi, đạt hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất việc phải bố trí đất tại định hình và di chuyển người dân trong thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện chỉnh trang khu dân cư; báo cáo cụ thể hơn về hiện trạng khu đất trên cơ sở chỉnh trang khu dân cư, nghĩa trang, hệ thống giao thông và công trình công cộng; bố trí quỹ đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao thành phố Thái Bình nghiên cứu, bố trí khu đất để di chuyển nghĩa trang; giao các sở, ngành nghiên cứu, tham

mưu phương án thực hiện trong việc giải quyết bài toán liên quan đến quỹ đất quốc phòng để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Hưng Hà báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (đường Bắc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà nghiên cứu xây dựng - chuyển giao (BT). Đây là dự án được UBND tỉnh giao UBND huyện Hưng Hà ký kết hợp đồng thi công và dự toán công trình, đăng trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định và tiến hành trích lục đất xây dựng công trình đường BT để bàn giao cho UBND huyện thực hiện giải phóng mặt bằng. Đối với khu đất dự kiến thanh toán cho dự án BT tại 5 phân khu, UBND huyện Hưng Hà đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà; nhà đầu

tư đã lập xong hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đối ứng tại các phân khu và đang trình các sở, ngành thẩm định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đồng thời đề xuất những giải pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật để dự án nhanh chóng được triển khai tiếp. Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của huyện Hưng Hà đồng thời đề nghị nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà nghiên cứu điều chỉnh lại quy mô dự án trên cơ sở mật độ xe cộ, nhu cầu sử dụng bảo đảm việc đầu tư tuyến đường đạt hiệu quả cao và xem xét lại các quỹ đất đối ứng; giao huyện Hưng Hà phối hợp với nhà đầu tư xây dựng báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện dự án, những vướng mắc và các bước triển khai thực hiện tiếp theo làm căn cứ để trình cấp các sở, ngành triển khai thực hiện.

MINH HƯƠNG

HỢP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 19/3, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm một số chức danh còn khuyết thiếu. Đồng thời, xin chủ trương của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh với nguồn nhân sự tại chỗ, trong nguồn quy hoạch, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn; báo cáo UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm một số chức danh còn khuyết thiếu. Đồng thời, xin chủ trương của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình; bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình; bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư và điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng các công trình giao thông tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn; giao Ủy ban Thường ban Thi đua, khen thưởng và Ủy ban Chỉ cục Trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ); bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình; bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình; điều động, bổ

nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xem xét, đề xuất thẩm ký phù hợp với các chức danh thuộc Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình; giao Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đề xuất nhân sự bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ngoài ra, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh còn thảo luận về nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm một số chức danh còn khuyết thiếu.

KIM NGÂN

THÁI BÌNH ĐỐC TOÀN LỰC...

(*Tiếp theo trang 1*)

bệnh dịch tả lợn châu Phi đến nay, toàn tỉnh có 117 xã của 6 huyện có dịch; tổng số lợn tiêu hủy 17.983 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 1.026.218kg. 5 chốt kiểm dịch động vật của tỉnh đã kiểm tra 362 phương tiện, xử lý 3 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đơn đốc các lực lượng chức năng vào cuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương, tỉnh cũng tập trung đánh giá cụ thể hiệu quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành; chỉ rõ những tồn tại, bất cập và tìm ra nguyên nhân, nguy cơ lây lan bệnh trên địa bàn. Toàn tỉnh cũng thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát, theo dõi nguồn cung, cầu lợn và sản phẩm từ lợn; đánh giá tác động của bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với thị trường trong thời gian trước mắt và lâu dài; đề xuất các phương án, giải pháp bảo đảm ổn định thị trường. Sau khi nghe báo cáo tình hình phòng, chống bệnh dịch,

đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đánh giá cao nỗ lực vào cuộc của tỉnh trong công tác đối phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang diễn biến phức tạp. Đồng chí đề nghị Cục QLTT tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát góp phần phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Lực lượng QLTT không chỉ tập trung kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm dịch động vật mà còn huy động cán bộ giám sát chặt hệ thống chợ, siêu thị, các thị, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tươi sống, đóng lạnh, thức ăn chăn nuôi trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được các biện pháp phòng, chống dịch, tránh thị trường hoang mang, thiếu hiểu biết về bệnh dịch này dẫn tới quay lưng lại với thị lợn gây khó khăn thêm cho người chăn nuôi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện, hóa chất để dập dịch và phòng, chống dịch lây lan; song do cơ chế lấy nhiệm vụ phòng, chống dịch phức tạp, thời tiết bất thuận, số hộ chăn nuôi lớn nhưng quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ gây khó khăn trong công tác phòng, chống bệnh dịch này. Để tháo gỡ khó khăn cho tỉnh, đồng chí đề nghị bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cũng cần có sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho tỉnh, nhất là các hộ chăn nuôi lợn có điều kiện thuận lợi phòng, chống bệnh dịch lợn tả châu Phi, sớm ngăn chặn thành công bệnh dịch phát sinh, lây lan ra diện rộng. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hai chốt kiểm dịch động vật: Triều Dương (Hưng Hà) và cầu Nghìn (Quỳnh Phụ).

Giải việt dã huyện Vũ Thư

Sáng ngày 19/3, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã huyện năm 2019. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).



Các vận động viên nữ chạy cự ly 2,5km.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trong huyện, từ đó góp phần phát triển phong trào thể thao cơ sở. Sau lễ phát động ngày chạy Olympic đã diễn ra giải việt dã huyện năm 2019. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên là đoàn viên thanh niên đến từ các xã, thị trấn và học sinh các trường THPT trên địa bàn. Nội dung thi đấu gồm: nam chạy cự ly 3km, nữ chạy cự ly 2,5km. Giải diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Qua giải, ban tổ chức lựa chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia giải việt dã tỉnh trong thời gian tới.

NHƯ HOÀNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

diễn biến phức tạp, đặc biệt là thực phẩm sử dụng cho học sinh tại các trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non. Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn được sử dụng cho các cháu học sinh, người lao động và nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục, Phòng Y tế và các cơ quan liên quan trên địa bàn, cần chú trọng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong bảo đảm ATTP sử dụng tại trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non. Tập trung kiểm tra, giám sát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào, nguồn nước, cơ sở hạ tầng của nơi chế biến thực phẩm, vật dụng chứa thức ăn chín sử dụng cho học sinh, yêu cầu bắt buộc các cơ sở chế biến thực phẩm phải lưu mẫu thực phẩm hàng ngày theo đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các điều kiện về ATTP theo quy định hiện hành. Chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó hiệu quả với nguy cơ ngộ độc thực phẩm đồng người.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về ATTP cho học sinh các cấp và phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình để nâng cao kiến thức và ý thức của người dân về ATTP. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền phổ biến kiến thức trực tiếp cho học sinh các cấp về ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sử dụng cho học sinh; kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở vi phạm các điều kiện về ATTP theo quy định hiện hành. Chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó hiệu quả với nguy cơ ngộ độc thực phẩm đồng người. 3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho đội ngũ giáo viên, học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về ATTP sử dụng cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh; bổ sung nội dung ATTP vào trong các chương trình giảng dạy tại các trường học phù hợp với học sinh các cấp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tăng cường thông tin chuyên đề về ATTP cho học sinh các cấp; phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên cung cấp thông tin chỉ dẫn cho cộng đồng về thực phẩm an toàn; đưa tin rộng rãi việc xử lý theo quy định của pháp luật các cơ sở vi phạm điều kiện về ATTP.

5. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP của tỉnh cần có chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sử dụng cho học sinh nhằm nâng cao kiến thức cho người dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước thực phẩm không an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thông báo ngay cho cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm về ATTP để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Nhân Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Kiểm tra công tác...

(*Tiếp theo trang 1*)

loại 3, sân thể thao xã, nhà văn hóa thôn, trường mầm non... đang tập trung hoàn thiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong xây dựng NTM. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lâm phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã hội hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục công trình trọng điểm. Địa phương cần chủ động báo cáo tình hình để lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở, ngành liên quan theo dõi, phối hợp giúp đỡ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

kiến nghị, phản ánh của công dân huyện Quỳnh Phụ thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm sát tình hình thực tế; đồng thời, tiếp tục quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tất cả đơn thư, khiếu nại, tố cáo đều phải được giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đúng luật. Cuối năm lấy hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để đánh giá năng lực của người đứng đầu và cán bộ làm công tác tiếp công dân. Khi xảy ra khiếu kiện đồng người, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tiếp đối thoại với người dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Với các vụ việc kéo dài, phải phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh để tìm giải pháp giải quyết. Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các vụ việc phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai ở các dự án mới. Tạo điều kiện để MTTQ tham gia giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hai người tử vong tại kênh mương xã Thụy Liên

Thông tin từ Công an huyện Thái Thụy cho biết: Hai người tử vong tại kênh mương bên đường, đoạn km12+800, đường tỉnh 456, thuộc địa phận thôn An Lệnh, xã Thụy Liên là anh Hoàng Văn Sơn (sinh năm 1979) và chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1983), cả hai cùng nguyên quán tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 18/3, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Liên phát hiện có hai thi thể và một xe mô tô biển kiểm soát 17-N6 - 6944 tại địa điểm nêu trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã huy động lực lượng xuống hiện trường điều tra, xác minh nhân thân người tử vong. Đồng thời, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TRẦN TUẤN